

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ข่าวสด เดอะเนชั่น ไอเอ็นเอ็น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสซิกากระบาดในเขตพื้นที่ ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาแล้ว 16 ราย และพบผู้ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสซิกา 16 ราย ผู้สัมผัสร่วมอีก 33 ราย รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ อีก 9 ราย ซึ่งยังต้องคอยเฝ้าระวัง ในส่วนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวัง ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และสำรวจลูกน้ำยุงลาย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สสจ.ส่งหน่วยแพทย์ลงไปให้คำปรึกษากับประชาชนที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย 16 ราย และ ผู้สัมผัสร่วมอีก 33 ราย รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ 9 ราย พร้อมกับเก็บตัวอย่างของเชื้อส่งไปตรวจในห้องแล็บ โดยขณะนี้ พบการแพร่ระบาดของเชื้อซิกาในอีก 3 จังหวัดด้วย ได้แก่ ชัยภูมิ อุบลราชธานี และหนองคาย ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ หากมีอาการป่วยเหมือนไข้หวัดหรือมีไข้สูงลักษณะเหมือนไข้เลือดออก ขอให้รีบพบแพทย์</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 27 คน ว่า พบผู้ติดเชื้อจริง แต่ตอนนี้ยืนยันผู้ติดเชื้อ 10 คน และมี 1 คนยังไม่ยืนยัน ทั้งนี้ โรคซิกามียุงลายเป็นพาหะเช่นเดียวกับไข้เลือดออก พบมากในฤดูฝน แต่ซิกาจะมีความรุนแรงต่ำ ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสธ.มีมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์เป็นพิเศษอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือ สร้างความตระหนักกับประชาชนเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังโรคซิกา พบว่า สถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาของปี 2560 มีผู้ป่วย 81 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ที่พบผู้ป่วยในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นฤดูฝน ยุงมีจำนวนมาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้น ทำให้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปี 2560 มีรายงานผู้ป่วย 81 ราย ใน 16 จังหวัด เกือบทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว และมีจังหวัดที่ยังอยู่ในระยะควบคุมโรค 28 วัน ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ระยอง หนองคาย ชัยภูมิ พิจิตร นครสวรรค์ และอุบลราชธานี สำหรับในจังหวัดพิจิตร ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 11 ราย และได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในประชาชน โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด จนถึงวันนี้ยังไม่พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการป่วยแต่อย่างใด</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด</p>	<p>พระสงฆ์ไทยห่างไกลโรค</p> <p>-เสนอข่าว นายออมสิน ชีวะพถกษ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ทำดี ปฏิบัติชอบ"</p> <p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ "สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อายาลืมตักบาตร ถาม (สุขภาพ) พระ" โดยจัดตัวอย่างอาหารใส่บาตรยอดนิยมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และอาหารใส่บาตรแนะนำที่ดีต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรค เพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ในระดับประเทศ (สสส.) แถลงข่าว ว่า จากการเก็บข้อมูลพระสงฆ์ใน กทม.และในภาคอีสานพบว่าพระสงฆ์ใน กทม.และในเขตเมืองกว่าครึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน โดยพระสงฆ์ใน กทม. 48% ของกลุ่มตัวอย่างมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าชายใน กทม. (39%) และชายทั่วประเทศ (28%) ทั้งยังเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง</p> <p>ส่วนการเก็บข้อมูลพระสงฆ์ในภาคอีสานพบว่า พระสงฆ์ ในเขตเมืองเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินสูงกว่าในเขตนอก</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เมือง สาเหตุสำคัญมาจากอาหารใส่บาตรที่มีโปรตีนต่ำหรือได้รับเพียง 60% ของปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับ ปริมาณใยอาหารมีระดับต่ำ จึงชดเชยด้วยการดื่มน้ำปานะที่มีน้ำตาลสูงถึง 7 ซ่อนชาต่อวัน</p> <p>ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลฝั่งฆราวาสพบว่า อาหารส่วนใหญ่ที่ถวายพระส่วนมากจะมาจากอาหารซื้ออาหารชุดใส่บาตร โดยมีหลักการเลือกอาหารคือความสะอาดและราคา เลือกเมนูที่ผู้ล้งลับชอบบริโภค ซึ่งเมนูหลักที่แม่ค้ำนิยมนั้น เช่น ไข่พะโล้ แกงเขียวหวาน หมูทอด และขนมหวาน ทำให้พระสงฆ์จำเป็นต้องฉันเพื่อให้ญาติโยมได้บุญ ไม่เสียศรัทธา นอกจากนี้ยังพบว่าพระสงฆ์ออกกำลังกายน้อย เพราะกลัวผิดพระธรรมวินัย พระสงฆ์จึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพต่ำ ได้แก่ ขาดการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการตรวจสุขภาพประจำปี และมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย ที่ผ่านมาจึงได้ทำงานร่วมกับมหา วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันออกแบบชุดความรู้ส่งเสริมไทยไกลโรค ในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงการสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์: ตีร์ศูล</p>	<p>พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ 4 ก.ค. ว่า เชื่อว่าจะลดการเข้าถึงและลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ได้แน่นอน เพราะมีการห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์สูบบุหรี่แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามแบ่งซองขาย ห้ามให้เห็นซองบุหรี่ บริษัท สถานประกอบการห้ามทำ CSR ห้ามใช้พรีตีหรือส่งเสริมการขายต่างๆ และในอนาคตจะมีกฎหมายลูก ห้ามใช้สีสนับของบุหรี่ มีการเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิต การคุ้มครองสุขภาพ ที่สำคัญ จะมีการตั้งคณะกรรมการประจำจังหวัดทำหน้าที่รณรงค์ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง จะส่งผลให้คนสูบบุหรี่ลดลงอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้า ขณะนี้มีการห้ามโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และอนาคตอาจจะมีกฎหมายลูกในเรื่องนี้</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่สูงถึงปีละกว่า 5 หมื่นคน นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดบุหรี่ยังทำให้นักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสที่จะเป็นผู้เสพติดไปตลอดชีวิต ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศและรัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคเสพติดยาสูบ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงถึง 74,884 ล้านบาท พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรการติดบุหรี่ และคุ้มครองสิทธิของเยาวชนและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่สำคัญอีกอย่างคือ ประเทศไทยเข้าร่วมรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ และแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาดังกล่าว</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.หนองคาย พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงร้านค้า ทำตามพ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ หลังมีผลบังคับใช้ 4 กรกฎาคมนี้ ย้ำห้ามขายบุหรี่ยับกับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพิ่มโทษขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นายบัญญัติ คำณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ร้าน 7-11 ได้นำบุหรี่ออกจากชั้นวางหลังเคาน์เตอร์คิดเงิน และเอาไว้ใต้เคาน์เตอร์ชั่วคราว พร้อมติดป้ายในบริเวณที่ขายบุหรี่ยุติให้ลูกค้าเห็นว่าไม่วางขายสินค้าประเภทดังกล่าว ด้านร้านแฟมิลีมาร์ท ร้านสะดวกซื้อในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ผู้บริหารชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ทำแผ่นอะคริลิกปิดเฉพาะช่องในแต่ละช่องที่วางซองบุหรี่ เพื่อไม่ให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าแล้วในทุกสาขา</p> <p>-กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 บังคับใช้แล้ว มีข้อบังคับและบทลงโทษเข้มข้น ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ถูกปรับ 5,000 บาท ขอเตือนว่าอย่าเสี่ยง พื้นที่ต้องห้ามมีได้มีเพียงตามจุดที่ติดป้ายบอก พื้นที่สาธารณะรวมทั้งถนนหนทางเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งสิ้น เชื่อว่าคนยังไม่รู้ก็อีกมาก และที่เข้าใจว่าสวนอาหารเปิดโล่งสูบบุหรี่ได้ เป็นเรื่องเข้าใจผิด เพราะอนุญาตเฉพาะจุดที่ระบุไว้เท่านั้น โจทย์ยากสุดได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย ฝากกรมควบคุมโรคจัดทีมกวาดขันเพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์</p>
<p>ทีวีช่อง 3,5,7,9,NBT,ThaiPBS, TNN24</p>	<p>รณรงค์วันงดสูบบุหรี่แห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่แห่งชาติ ประจำปี 2560 และประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรและบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>-เสนอข่าว สธ.จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ห่างไกลสุราประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ" จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นพ.อวัช สุนทรทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพีธีเซ็นเตอร์รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน นำเยาวชนเครือข่ายแกนนำเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจาก 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ร่วมประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าตลอดชีวิต ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 โดยมีประชาชนร่วมประกาศเจตนารมณ์และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว รวม 2,750 คน</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>บัตรรักษา ชรก.</p> <p>-เสนอข่าว นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติงบกลาง 1,705 ล้านบาท ผูกพันงบปี 2560-2561 จัดทำบัตรสวัสดิการสุขภาพพยาบาลข้าราชการ 4.5 ล้านคน และบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน เร่งออกให้ใช้ทัน 1 ต.ค.60 นี้ โดยบัตรสวัสดิการสุขภาพพยาบาลข้าราชการ มีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาการเบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน การทุจริตเบิกค่ารักษา ซึ่งกระทรวงการคลังเสนอขอของบประมาณมาใช้ในโครงการนี้ 124 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำบัตรค่าจัดส่งบัตร พัฒนาระบบจ่ายตรง ระบบตรวจสอบค่าใช้จ่าย จัดตั้งคอลเซ็นเตอร์ และการประชาสัมพันธ์</p>
<p>มติชน</p> <p>ทีวีช่อง ThaiPBS</p>	<p>อาการรองอับติกรม พ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังนำคณะเข้าเยี่ยม นพ.ณรงค์ ว่า รองอธิบดีกรมการแพทย์อาการปลอดภัย แพทย์รักษาตัวที่ห้องไอซียู รพ.นครพนม แต่ยังมีบาดเจ็บบริเวณกรามและตามร่างกาย แพทย์เตรียมส่งตัวไปรักษาต่อที่ กทม.แล้ว ส่วนสาเหตุมาจากอุบัติเหตุเพราะเป็นที่สูงไม่ได้มาจากปัญหาทางสุขภาพ</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>สบส. ตรวจสอบกรณีบุรุษพยาบาลลวนลามผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีหญิงวัย 20 ปี ถูกบุรุษพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กระทำอนาจารขณะล้างแผล ว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สสจ.สมุทรสาคร ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าผิดจริง จะเอาผิดตามกฎหมายทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ดำเนินการรพ.</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>M2F</p>	<p>กรมอนามัยให้ความรู้การให้อาหารทารก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีข่าวปู่กับย่าป้อนยาลูกกลอนพร้อมกล้วยหอมและกระเทียมให้เด็กทารก จนทำให้เด็กเสียชีวิต ว่า ความเชื่อและการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เด็กควรได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วน ย่อยง่าย และถูกสร้างมาให้เหมาะกับสภาพร่างกายของทารกที่มีระบบการย่อยและดูดซึมอาหารยังไม่พัฒนาเต็มที่ หากกินอาหารอื่นที่ไม่ใช่นมแม่ อาจทำให้เกิดความผิดปกติ เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย หลังทารกอายุครบ 6 เดือน จึงเริ่มให้กินอาหารที่เหมาะสมตามวัย ควบคู่กับการกินนมแม่ต่อเนื่องไปจนถึงอายุอย่างน้อย 2 ขวบ</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ยาเสพติดชนิดใหม่</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการส่งต่อข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียระบุว่า ให้ผู้ปกครองตรวจสอบกระเป๋านักเรียนของบุตรหลาน เนื่องจากขณะนี้มียาเสพติดที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่น ที่นำมาผสมเครื่องดื่ม ซึ่งจะออกฤทธิ์มีเมาไม่มีกลิ่น มีอันตรายต่อดับและไต ที่กำลังระบาด มีทั้งเม็ดสีน้ำเงิน และสีแดง นั้น</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ยาดังกล่าว คือ ยาอัลปราโซแลม และ มิตาโซแลม เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ร้านขายยาทั่วไปไม่สามารถมีไว้ในครอบครองหรือจำหน่ายได้ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น และมักใช้ในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ หรือใช้ร่วมกับการผ่าตัด ใช้สำหรับคลายอาการวิตกกังวล หากรับประทานไปแล้วจะออกฤทธิ์เร็วภายใน 15 นาที ผู้ที่รับประทานจะมีอาการระลึมสะลือง่วงนอน ส่งผลให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด</p> <p>จากการตรวจสอบยาทั้ง 2 ชนิด พบว่า น่าจะเป็นการลักลอบนำเข้ายา เนื่องจากไม่มีผลลากและเอกสารกำกับยาเป็นภาษาไทย ดังนั้น ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังบุตรหลานของท่านไปลักลอบซื้อผ่านทางโซเชียลมีเดีย และอินเทอร์เน็ต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อย่างไรก็ตาม อย.ไม่ได้มีนงนโงมใจมีการตรวจสอบการใช้ตลอด มีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยหากที่ใดมีครอบครองก็จะต้องมีการรายงานการใช้มาให้ อย.ทุกเดือน รวมถึงตัวแพทย์เองต้องมีการทำเวชระเบียนการใช้ยาละเอียดอีกด้วย ทั้งนี้ขอเตือนผู้ที่ลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 จะมีโทษจำคุก 4 - 20 ปี หรือ ปรับ 400,000 - 2,000,000 บาท ส่วนผู้ที่มีไว้ครอบครองจะมีโทษจำคุก 1 - 5 ปี และปรับ 20,000 - 100,000 บาท</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>อย.เตือนเพจภูมิสมดุล BIM อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ตามที่มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “ภูมิสมดุล BIM” มีการอวดอ้างสรรพคุณในการลดรอบเวดด้วยครีมขนาดนั้น อย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลเครื่องสำอาง พบมีการจดแจ้งเครื่องสำอางดังกล่าว แต่มีการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง มีความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>ครบรอบ 15 ปี อย.น้อย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.เร่งแก้ไขปัญหาปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยการให้ความรู้แก่เยาวชนผ่านโครงการ อย.น้อย เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน โดยในปีงบประมาณ 2560 อย.ได้จัดงานมหกรรม อย.น้อย ครบรอบ 15 ปี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชียพญา จ.ชลบุรี</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>กรมสุขภาพจิตให้ผู้ป่วยจิตเวชร่วมทำดอกไม้จันทน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 2560 กรมฯ ได้ให้บุคลากรหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จัดอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และให้โรงพยาบาลจิตเวชทั้งหมด 19 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมอาสาชื้อบำบัด ให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษาและมีอาการดีแล้ว รวมทั้งญาติผู้ป่วยได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด 7 ชนิด คือ ดอกกุหลาบ ดอกพุดตาน ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู และดอกดารารัตน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป ตั้งเป้า 20,000 ดอก โดยกรมฯ จะส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้สถานที่ปฏิบัติงานที่ร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>7 ขั้นตอนล้างมือป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า ฤดูฝนเกิดโรคติดต่อได้ง่ายผ่านมือหรือภาชนะที่ใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ที่มักเกิดกับเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ แนะนำให้ล้างมือให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ 7 ขั้นตอน 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือนิ้วช้อนนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วช้อนนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วถูขางฝ่ามือ 7.ถูรอบข้อมือ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง แล้วล้างให้สะอาด ควรปฏิบัติจนเป็นนิสัย</p>
ข่าวสด สยามรัฐ	<p>การดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เร่งพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้าและโรคจิตเภท ให้สามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยประเภทนี้จะมีลักษณะแตกต่างจากคนปกติ ไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งด้านความคิด พฤติกรรม และอารมณ์ หากพบเห็นคนในครอบครัวหรือในชุมชนเริ่มมีอาการป่วย ควรรีบพาไปรักษาโดยเร็วที่สุด ผู้ป่วยจะมีโอกาสหายขาดสูง สามารถใช้ชีวิตหรือทำงานได้ตามปกติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากที่มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญปรากฏทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งผู้ก่อเหตุบางส่วนเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชที่เคยรักษาตัวมาก่อน และมีอาการกำเริบเนื่องจากการขาดการรักษาต่อเนื่อง หรือใช้สารเสพติดร่วมด้วย ทำให้มีความเสี่ยงก่อความรุนแรงได้มาก ในปี 2560 นี้ กรมฯ เร่งสร้างระบบความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและสังคมจากผู้ป่วยจิตเวช เน้นป้องกันเป็นกรณีพิเศษในผู้ป่วย 3 กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรง ได้แก่ โรคจิตเภท โรคอารมณ์ 2 ขั้ว และโรคซึมเศร้า โดยให้การดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงพยาบาลจิตเวชกับเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ ใช้กลยุทธ์ 3 ซี สร้างการมีส่วนร่วมทั้งตัวผู้ป่วยให้ยอมรับการกินยาเพื่อรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ	<p>จับยาปลูกเชื้อสัปลอมออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ ปคม. จับกุม น.ส.ณัฐนิช อินคมนตรี อายุ 33 ปี และน.ส.พลอยพันธ์ อัมพันธ์ อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับขอหาขายยาปลูกเชื้อสัปลอมโดยใช้ภาพและคลิปวิดีโอเด็กและเยาวชนประกอบการโฆษณา ตรวจสอบยาของกลางพบว่าเป็นเพียงน้ำเปล่า นำมาบรรจุขายในราคา 2,500 บาท และมีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อโดยนำภาพสื่อลามก คลิปโป๊ของเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันโฆษณา ผลิต ขาย นำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ปลอม ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินผู้อื่น และครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศเผยแพร่ หรือ ส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ไถ่ตาย จ.กำแพงเพชร</p> <p>-เสนอข่าว นายอำเภอคลองลาน ลงพื้นที่บ้านมอมนาว จ.กำแพงเพชร ตรวจสอบไถ่ชาวบ้านที่ทยอยตายจำนวนมาก โดยไม่ทราบสาเหตุ มีสภาพหน้าบวมและตัวเขียว เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ยังไม่พบการระบาดสู่คน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ปลั๊กแรดโมเดล</p> <p>-เสนอบทความพิเศษ กล่าวว่า ศสช.ได้ลงพื้นที่รพ.สต.ปลั๊กแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก รพ.สต.ต้นแบบของการทำงานแบบสหวิชาชีพ ที่ดูแลบริการการแพทย์ให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากรักษาคนไข้ปกติ ยังดูแลรักษา "ผู้ป่วยจิตเวช" ที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ด้วย โดย วันเพ็ญ ดันวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปลั๊กแรด เผยว่า การทำงานแบบสหวิชาชีพมีความสำคัญมาก ทำให้เมื่อรวมกันทำงานเป็นทีมสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การทำงานด้านสุขภาพจิตของรพ.สต.เกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ ได้รักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกทิ้งจากครอบครัวใน ต.ปลั๊กแรด จนกลับมามีชีวิตเป็นปกติได้ 24 คน</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch